

การพิจารณากลับรองโครงการ/กิจกรรม ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง



รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง
เรื่อง การประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม สำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นกิจกรรมของการมีส่วนร่วม

การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการฯ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง กับ ตัวแทนของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.หนองปลิง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ตัวแทนผู้ทำทองที่ ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ตัวแทน อสม. จำนวน ๒๕ คน ในวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างโครงการ/กิจกรรม ที่ภาคส่วนต่างๆ ได้เสนอ และได้แนะนำ เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง และเปิดโอกาสให้ผู้เสนอโครงการได้แสดงความคิดเห็น นำเสนอปัญหาอุปสรรคที่พบสำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการในปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนถึงปัญหาให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหาทางออก หรือแนวทางการดำเนินการร่วมกัน

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

คณะอนุกรรมการฯ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง จำนวน ๑๐ คน กับ ตัวแทนของหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน ๑๕ คน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.หนองปลิง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ตัวแทนผู้ทำทองที่ ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ตัวแทน อสม. รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ คน

โดยคณะอนุกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. กำหนดให้ผู้เสนอโครงการกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้มีอัตราที่เหมือนกัน หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันให้ใช้อัตราค่าใช้จ่ายเหมือนกัน เพื่อถือเป็นจุดร่วมในการกำหนดค่าใช้จ่ายให้มีความสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน สอดคล้องกันทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง

๒. ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป นำร่างโครงการ/กิจกรรมเสนอเจ้าพนักงานสาธารณสุขพิจารณากลับกรองอีกรอบ

๓. กำชับให้เร่งดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และรีบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานสำหรับการขอรับงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง

๑) ผู้นำทองที่ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้เสนอโครงการได้แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้มีอัตราคงที่ตามที่เห็นชอบตามมติที่ประชุม ได้ดำเนินการตามจุดร่วม ความเห็นร่วมในการกำหนดค่าใช้จ่ายให้มีความสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน สอดคล้องกันทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรม

๒) ผู้นำทองที่ อสม. ผู้นำชุมชน ได้เสนอนำร่างโครงการ/กิจกรรมต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่อพิจารณากลับกรองให้มีความรัดกุม รอบคอบ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดเอาไว้

๓) คณะอนุกรรมการฯ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมที่ผู้นำทองที่ อสม. ผู้นำชุมชนได้เสนอทุกโครงการ/กิจกรรม

